

HẢI DƯƠNG THI HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA BAN BÍ THƯ VỀ "KIỆN TOÀN SỰ LÃNH ĐẠO VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CỦA CÁC HUYỆN ỦY"

LÊ QUANG VINH

Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Hải - dương.

LTS - Hải- dương là một trong những tỉnh thi hành Nghị quyết của Ban bí thư về "Kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các huyện ủy" tương đối khẩn trương và tích cực, bước đầu gây được sự chuyển biến mới trong đảng bộ. Đến nay, tất cả các huyện ủy trong tỉnh đã họp nghiên cứu Nghị quyết của Trung ương, kiểm điểm phong trào và sự lãnh đạo của huyện ủy, đề ra phương hướng phấn đấu để trở thành huyện ủy "bốn tốt"; các huyện ủy viên cũng đã tiến hành phê bình, tự phê bình và đề ra phương hướng, biện pháp phấn đấu để đạt tiêu chuẩn huyện ủy viên "bốn tốt".

Hải - dương đã thi hành Nghị quyết của Ban bí thư như thế nào? Tại sao đảng bộ Hải - dương đã bước đầu thực hiện Nghị quyết của Ban bí thư tương đối nhanh và tốt? Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu với các đồng chí bài của đồng chí Lê Quang Vinh, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương, viết về vấn đề này.

1 - Tỉnh ủy nhất trí và quyết tâm kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các huyện ủy.

Mấy năm qua, Tỉnh ủy Hải - dương đã tương đối coi trọng việc củng cố, tăng cường cấp huyện. Được nghị quyết của Đại hội toàn quốc và các nghị quyết của Trung ương soi sáng, Tỉnh ủy Hải - dương nhận rõ trong một thời gian dài trước mắt Hải - dương căn bản là một tỉnh nông nghiệp, nhiệm vụ của đảng bộ Hải - dương là phải vừa lãnh đạo nông nghiệp, vừa lãnh đạo công nghiệp, trọng tâm là lãnh đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp; do đó phải đặc biệt chú trọng củng cố và tăng cường



các cấp bộ của Đảng ở nông thôn như huyện, xã, hợp tác xã. Tỉnh ủy đã phân công nhiều tỉnh ủy viên về làm bí thư huyện ủy; hiện nay trong 11 huyện đã có 8 bí thư huyện ủy là tỉnh ủy viên. Thi hành nghị quyết hội Nghị lần thứ tám của Trung ương Đảng, Ban thường vụ tỉnh ủy đã cùng các ngành phụ trách nông nghiệp phân các huyện trong tỉnh thành ba vùng chính, đã về họp với các huyện ủy để góp ý kiến nhận định phong trào, đề ra phương hướng sản xuất và các biện pháp kỹ thuật chủ yếu. Về mặt chỉ đạo thực hiện, Tỉnh ủy Hải - dương đã bước đầu coi trọng việc chỉ đạo và bồi dưỡng các huyện ủy, nhất là đối với các cán bộ chủ chốt như bí thư, phó bí thư, chủ tịch huyện. Đối với những công tác quan trọng, Tỉnh ủy đề bàn kỹ với các bí thư, chủ tịch huyện để thống nhất tư tưởng, bố trí kế hoạch và biện pháp thực hiện. Tỉnh ủy thường chú ý tổ chức các cuộc hội nghị tại chỗ và đi tham quan trong tỉnh, ngoài tỉnh để học tập kinh nghiệm thực tế; mở các lớp bồi dưỡng kỹ thuật nông nghiệp; đề cao tư tưởng yêu nông thôn, yêu nông nghiệp; giáo dục tác phong đi sâu, đi sát, nhất là đi sâu vào hợp tác xã, và sản xuất, kỹ thuật, v.v... Tỉnh ủy Hải - dương cũng đã quan tâm nhắc nhở, chỉ đạo các ngành chung quanh tỉnh tập trung lực lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp, phục vụ cơ sở, phục vụ nông thôn. Tỉnh đã giúp các huyện xây dựng được một số cơ sở vật chất, kỹ thuật như: thủy lợi, trạm bơm điện, xưởng cơ khí, trạm thú y, giao thông vận tải, v.v....

Do những biện pháp trên đây của tỉnh ủy và do sự cố gắng của bản thân, các huyện ủy ở Hải - dương đã bước đầu được tăng cường về tổ chức, có những tiến bộ về tư tưởng và tác phong, tập trung lãnh đạo và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, và cũng đã tương đối coi trọng xây dựng cơ sở ở nông thôn.

Tuy nhiên, đối chiếu với yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay, đối chiếu với tinh thần quyết tâm kiên toàn toàn diện cho các huyện ủy như Nghị quyết của Ban bí thư Trung ương Đảng đã chỉ rõ, thì những cố gắng trên chưa



đủ, sự lãnh đạo và chỉ đạo của các huyện ủy còn nhiều nhược điểm và khuyết điểm, giữa các huyện ủy, có sự tiến bộ không đều. Trải qua thực tiễn lãnh đạo và chỉ đạo sản xuất, chiến đấu về củng cố, tăng cường các cấp bộ đảng ở nông thôn, Tỉnh ủy Hải - dương ngày càng thấy rõ vị trí rất quan trọng của cấp huyện, cũng như trách nhiệm nặng nề của các huyện ủy; đồng thời Tỉnh ủy đã tích lũy được một số kinh nghiệm tốt trong việc giúp đỡ cho các huyện ủy.

Nhận thức và kinh nghiệm trên là cơ sở rất tốt giúp cho Tỉnh ủy Hải - dương tiếp thu mau chóng Nghị quyết của Ban bí thư, là căn cứ thực tế của địa phương để xây dựng sự nhất trí và quyết tâm trong đảng bộ đối với nhiệm vụ "kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện các huyện ủy trong tỉnh. Sự nhất trí và quyết tâm ngày càng được củng cố hơn khi Tỉnh ủy đi vào chỉ đạo thi hành Nghị quyết của Trung ương. Nhờ đó, Tỉnh ủy đã khẩn trương có những biện pháp cụ thể để thực hiện Nghị quyết của Trung ương.

Bắt tay vào chỉ đạo cụ thể, Tỉnh ủy xác định ngay rằng: tiến hành kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các huyện ủy phải gắn chặt và khéo kết hợp với nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu và chuẩn bị chiến đấu cũng như mọi công tác khác của địa phương; phải dựa vào việc kiện toàn các huyện ủy mà đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trung tâm là sản xuất và chiến đấu; kiện toàn được các huyện ủy thì không những không cản trở mà còn thúc đẩy mọi công tác trước mắt, cũng như tạo cơ sở lâu dài cho sự trưởng thành của các huyện ủy. Vì vậy, Tỉnh ủy đã kiên quyết dành thì giờ và lực lượng để tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Trung ương. Tỉnh ủy đã nghiên cứu kỹ Nghị quyết của Trung ương, vận dụng vào tình hình các huyện ủy trong tỉnh, ra Nghị quyết (của Tỉnh ủy và chỉ bị (của Ban thường vụ tỉnh ủy) hướng dẫn cho các ngành của tỉnh và các huyện ủy thi hành. Ban thường vụ tỉnh ủy cũng đã quan tâm chỉ đạo các ngành của tỉnh giúp đỡ các cấp huyện, góp phần xây dựng các huyện ủy "bốn tốt"; trước mắt là các ngành giúp Tỉnh ủy nhận xét phong



trào từng huyện và sự lãnh đạo, chỉ đạo của từng huyện ủy trong tỉnh, đồng thời góp ý kiến đó với các huyện ủy, nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo của từng huyện ủy đối với ngành dọc ở huyện, Ban tổ chức của Tỉnh ủy được Ban thường vụ tỉnh ủy giao cho trách nhiệm thu thập nhận xét của các ngành trên tỉnh và của các huyện ủy, sau đó tổng hợp tình hình và dự thảo báo cáo nhận xét chung đối với phong trào các huyện và công tác của các huyện ủy, với Ban thường vụ tỉnh ủy và Tỉnh ủy, để Tỉnh ủy thống nhất đánh giá mặt mạnh, mặt yếu của từng huyện, từng huyện ủy. Tỉnh ủy đặc biệt chú ý chỉ đạo chặt chẽ các huyện ủy nghiên cứu nhằm quán triệt Nghị quyết của Ban bí thư và vận dụng vào hoàn cảnh riêng của từng huyện, đề ra phương hướng nội dung và biện pháp phấn đấu cho đảng bộ huyện cũng như cho huyện ủy và từng huyện ủy viên. Ban thường vụ tỉnh ủy chia nhau về một số huyện trực tiếp giúp cho huyện ủy chuẩn bị đánh giá phong trào và sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, củng cố và tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ huyện ủy, trước hết là trong ban thường vụ huyện ủy. Về huyện, các đồng chí ủy viên thường vụ tỉnh ủy đã đi sâu giúp đỡ cụ thể cho huyện ủy, làm cho bí thư, phó bí thư thông suốt, rồi mới chuẩn bị đưa ra bàn bạc trong ban thường vụ, ban thường vụ huyện ủy nhất trí rồi mới triệu tập họp toàn thể huyện ủy. Sau khi các huyện ủy đã chuẩn bị xong báo cáo, tập thể Ban thường vụ tỉnh ủy đã nghe và góp ý kiến với một số huyện thuộc loại khá, trung bình, kém. Đồng chí bí thư tỉnh ủy trực tiếp phụ trách giúp đỡ huyện kém; rút kinh nghiệm của các huyện khá, suy nghĩ, tổng kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các huyện ủy trong tỉnh.

Khi các huyện ủy đã họp xong, Tỉnh ủy lại triệu tập cuộc họp gồm các đồng chí thủ trưởng các ngành, các đoàn thể quần chúng của tỉnh, tất cả các đồng chí ủy viên ban thường vụ các huyện ủy để kiểm điểm công tác của các cấp, các ngành đã làm, trao đổi kinh nghiệm, bàn biện pháp tiếp tục thi hành Nghị quyết của Ban bí thư, phát động cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt" trong toàn tỉnh.



Những biện pháp trên đây, chẳng những thiết thực giúp đỡ cho các huyện ủy thi hành Nghị quyết của Ban bí thư, mà còn giúp cho Tỉnh ủy và các ngành của tỉnh nhìn thấy tình hình của từng huyện, từng huyện ủy một cách toàn diện, cơ bản hơn trước; thấy yêu cầu của các huyện ủy đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và sự giúp đỡ của các ngành trên tỉnh được cụ thể hơn. Vì thế, tinh thần trách nhiệm của Tỉnh ủy và các ngành của tỉnh đối với cấp huyện nói chung và với từng huyện ủy nói riêng được nâng cao thêm. Đó cũng là cơ sở thực tế giúp cho Tỉnh ủy kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo của bản thân mình; giúp cho các ngành ở tỉnh phát huy tác dụng của mình góp phần xây dựng các huyện ủy trở thành "bốn tốt".

2 - Các huyện ủy mở rộng dân chủ, tiến hành phê bình, tự phê bình nghiêm túc để quán triệt Nghị quyết của Ban bí thư.

Căn cứ vào nghị quyết của Ban bí thư và kế hoạch hướng dẫn của Ban tổ chức trung ương Tỉnh ủy Hải - dương đã đề ra yêu cầu mà các huyện ủy trong tỉnh phải đạt được trong việc nghiên cứu Nghị quyết của Ban bí thư là: phải quán triệt sâu sắc, đầy đủ, toàn diện Nghị quyết của Ban bí thư; xác định đúng đắn vị trí của cấp huyện nói chung, vị trí cụ thể của từng huyện nói riêng; xác định rõ ràng trách nhiệm của huyện ủy; trên cơ sở đó tiến hành phê bình, tự phê bình nghiêm túc nhằm đánh giá đúng mức chỗ mạnh, chỗ yếu của phong trào và sự lãnh đạo, chỉ đạo của từng huyện, đề ra phương hướng nội dung phấn đấu nhằm đưa phong trào toàn huyện tiến lên; phương hướng, nội dung, biện pháp tăng cường chỉ đạo và kiện toàn huyện ủy về các mặt tư tưởng, tổ chức, tác phong, để đưa huyện ủy trở thành huyện ủy "bốn tốt" các huyện ủy viên "bốn tốt"; chú trọng tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong các huyện ủy. Tỉnh ủy Hải - dương cũng chỉ rõ rằng, các huyện ủy làm tốt những việc trên đây thì sẽ tạo cơ sở tốt chuẩn bị cho đại hội đảng bộ cấp huyện sắp tới.

Thực hiện các yêu cầu trên đây, các huyện ủy ở Hải - dương đã áp dụng một số biện pháp, chủ yếu là mở rộng dân chủ, tiến hành phê bình, tự phê bình tương đối sâu sắc, việc phê bình, tự phê bình chẳng những chỉ tiến hành trong nội bộ huyện ủy mà còn có sự nhận xét, giúp đỡ của Tỉnh ủy, góp ý kiến của các ngành ở tỉnh và đồng viên được các cấp ủy đảng ở cơ sở tham gia.

Nhiều huyện ủy đã tổ chức tọa đàm với các đồng chí trước tham gia huyện ủy nay công tác ở các cơ quan của tỉnh, tọa đàm với đại biểu các cơ quan của tỉnh sơ tán về địa phương mình, để tranh thủ lấy ý kiến nhận xét của các đồng chí đó đối với phong trào trong huyện và sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy hay cá nhân huyện ủy viên. Nhiều huyện ủy đã lấy ý kiến phê bình của các đảng ủy xã và một số chi ủy hợp tác xã tiên tiến trong huyện, bằng cách mời bí thư đảng ủy xã lên huyện họp, hoặc phân công các đồng chí huyện ủy viên về các xã gợi ý để các đảng ủy phát biểu về ưu, khuyết điểm trong sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy.

Những việc làm trên không chỉ có tác dụng giúp cho các huyện ủy nhận rõ thêm ưu, khuyết điểm về sự lãnh đạo, chỉ đạo của mình mà còn làm cho các ngành của tỉnh nâng cao thêm về tinh thần trách nhiệm đối với ngành dọc của mình ở huyện, và học tập thêm về lãnh đạo, chỉ đạo và tác phong mở rộng dân chủ, tiến hành phê bình, tự phê bình của các huyện ủy. Nhiều đồng chí phụ trách các ngành ở tỉnh đã phát biểu liên hệ: chưa quan tâm giúp đỡ các ngành ở huyện, chưa tích cực cải tiến tác phong công tác, v.v... Tuy nhiên, cũng có ngành mới chú ý được mặt phê phán các huyện ủy, mà chưa thấy hết trách nhiệm của mình trong việc giúp các ngành dọc ở huyện, góp phần tích cực vào việc xây dựng các huyện ủy "bốn tốt". Đối với các đảng bộ cơ sở, thì việc các huyện ủy mở rộng dân chủ để dưới phê bình, xây dựng và thành thực tiếp thu ý kiến của cơ sở, chẳng những giúp cho huyện ủy kiểm điểm và đặt phương hướng phấn đấu tốt, sát với thực tế của địa phương mà còn làm cho cán bộ xã tăng thêm tin tưởng, phấn khởi và học tập gương phê bình, tự phê bình của



huyện ủy. Có đồng chí đảng ủy viên cơ sở trước đây cho là "huyện ủy bảo thủ, không mạnh dạn nhận khuyết điểm", nay đã nói: "học tập được tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình của huyện ủy". Nhiều đảng ủy xã rất phấn khởi, tin rằng huyện ủy sẽ đi sát giúp đỡ cơ sở nhiều hơn nữa, tin rằng việc xây dựng huyện ủy "bốn tốt" sẽ có tác dụng thúc đẩy cuộc vận động xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt".

Nghiên cứu Nghị quyết của Ban bí thư, Nghị quyết của Tỉnh ủy và chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh ủy, tiếp thu sự phê bình của các ngành trên tỉnh và của các đảng ủy cơ sở, các ban thường vụ huyện ủy suy nghĩ tập trung vào những vấn đề chính rồi chuẩn bị báo cáo nhận xét phong trào, kiểm điểm ưu, khuyết điểm, nguyên nhân về sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy; dự kiến phương hướng phấn đấu mới của đảng bộ huyện, phương hướng phấn đấu, nội dung, biện pháp xây dựng huyện ủy "bốn tốt". Sau khi đã trực tiếp báo cáo và được Ban thường vụ tỉnh ủy chính thức góp ý kiến (đây cũng là nội dung nhận xét, phê bình của cấp ủy đảng cấp trên đối với các huyện ủy) các huyện mới họp toàn thể huyện ủy để nghiên cứu Nghị quyết của Ban bí thư, Nghị quyết của Tỉnh ủy, thảo luận dự thảo báo cáo của ban thường vụ huyện ủy, tiến hành phê bình, tự phê bình trong nội bộ huyện ủy và từng huyện ủy viên, quyết định phương hướng phấn đấu mới của đảng bộ huyện, phương hướng, kế hoạch phấn đấu xây dựng, huyện ủy "bốn tốt" đồng thời góp ý kiến, thông qua kế hoạch phấn đấu đạt huyện ủy viên "bốn tốt" của từng người.

Qua hội nghị của các huyện ủy ở Hải - dương nghiên cứu Nghị quyết của Ban bí thư và bàn bạc để kiện toàn sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của huyện ủy, chúng tôi rút được kinh nghiệm là: có thực sự mở rộng dân chủ, phát động được mạnh mẽ tư tưởng cho các huyện ủy viên, có tiến hành phê bình, tự phê bình sâu sắc trong nội bộ huyện ủy thì mới quán triệt được tốt Nghị quyết của Ban bí thư. Quá trình nâng cao nhận thức của các huyện ủy đối với Nghị quyết của Ban bí thư cũng chính là quá trình kiên trì đấu tranh mạnh mẽ trong nội bộ huyện ủy. Sự giúp đỡ của

Tỉnh ủy có ý nghĩa rất quan trọng, sự tham gia phê bình của các ngành tỉnh, của các đảng ủy cơ sở rất bổ ích, nhưng quyết định vẫn là bản thân các huyện ủy có tự giác tiến hành phê bình, tự phê bình một cách thẳng thắn và trung thực hay không.

Các huyện ủy có phê bình, tự phê bình sâu sắc thì mới có thể nhất trí trong việc đánh giá phong trào, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm về sự lãnh đạo, chỉ đạo của mình và do thấy, mới có cơ sở thực tế để quyết định được phương hướng phấn đấu cho đảng bộ huyện cũng như cho huyện ủy và từng huyện ủy viên được đúng đắn.

Huyện ủy muốn tiến hành phê bình, tự phê bình tốt thì phải nắm vững Nghị quyết của Ban bí thư và chịu khó suy nghĩ để vận dụng vào tình hình thực tế của địa phương. Nắm vững Nghị quyết của Ban bí thư và suy nghĩ vận dụng sáng tạo là hai mặt kết hợp chặt chẽ với nhau. Có nắm vững Nghị quyết của Ban bí thư thì mới có cơ sở cho sự suy nghĩ sáng tạo; ngược lại, càng cố gắng suy nghĩ vận dụng sát hợp với tình hình thực tế của địa phương thì càng nắm vững Nghị quyết của Ban bí thư. ở Hải - dương nhiều huyện ủy đã nhân dịp này đi sâu vào tìm hiểu tình hình của huyện mình được đầy đủ hơn trước. Gặp trường hợp chưa nhất trí về đánh giá phong trào, thì tập thể huyện ủy cùng nhau đi sâu vào xem xét các điển hình, xem xét tình hình phong trào ở cơ sở, rồi đánh giá chỗ mạnh, chỗ yếu của phong trào; từ thực tế đó mà xây dựng sự nhất trí trong huyện ủy. Có huyện ủy do đi sâu vào xác định lại vị trí, đặc điểm của huyện mình nên đã điều chỉnh được phương hướng sản xuất và xác định các biện pháp kỹ thuật đúng đắn hơn trước.

Nói chung, qua phê bình, tự phê bình, các huyện ủy đều nhất trí với Nghị quyết của Ban bí thư. Do liên hệ kiểm điểm được tương đối sâu sắc, nên các huyện ủy không phải chỉ nâng được nhận thức chung, mà đã bước đầu vận dụng được Nghị quyết của Ban bí thư để giải quyết các vấn đề quan trọng trong lãnh đạo và chỉ đạo của mình; nhất trí đánh giá chỗ

manh, chỗ yếu của phong trào từng huyện, tự giác, dũng cảm khiêm tốn tự xếp mình vào loại khá, trung bình hay kém của tỉnh (Tỉnh ủy Hải - dương sau khi kiểm tra lại đã hoàn toàn nhất trí với sự tự xếp loại của các huyện ủy). Trên cơ sở nhất trí về đánh giá phong trào, các huyện ủy cũng đã tìm nguyên nhân tại sao phong trào huyện mình mạnh, yếu; tuy cũng có nêu một số nguyên nhân khách quan làm cho phong trào chưa mạnh, nhưng chủ yếu là đã thấy được những khuyết điểm, nhược điểm chủ quan của bản thân mình; do đó đã tăng thêm được tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhiệt tình cách mạng, củng cố được sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ, xây dựng được quyết tâm kiện toàn huyện ủy về các mặt tư tưởng, trình độ hiểu biết mọi mặt, tổ chức và tác phong công tác, quyết định được phương hướng, nhiệm vụ của đảng bộ huyện trong thời gian tới với tinh thần tích cực hơn trước, đồng thời cũng đã đề ra một số điểm về phương hướng, nội dung, biện pháp phấn đấu trở thành huyện ủy "bốn tốt", huyện ủy viên "bốn tốt". Kết quả của việc phê bình, tự phê bình còn thiết thực giúp các huyện ủy chuẩn bị báo cáo và vấn đề nhân sự cho đại hội đảng bộ huyện sắp tới.

Tuy nhiên, do nhận thức chưa phân biệt được việc đánh giá phong trào của huyện với việc kiểm điểm sự lãnh đạo và chỉ đạo của bản thân huyện ủy, do chưa nghiên cứu sâu sắc trách nhiệm của huyện ủy, như Nghị quyết của Ban bí thư đã chỉ rõ, nên các huyện ủy khi kiểm điểm sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của bản thân mình, còn kém sâu sắc, có nơi còn chung chung, lẫn lộn giữa đánh giá phong trào với đánh giá công tác của huyện ủy. Về tiêu chuẩn và biện pháp cụ thể để phấn đấu trở thành huyện ủy "bốn tốt", huyện ủy viên "bốn tốt", tuy chúng tôi đã có đề ra nhưng cũng còn phải nghiên cứu và bổ sung thêm.